

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว



วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๖๑ นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ. เชียงราย เป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ผู้ดูแลและอาสาสมัครผู้ดูแลคนพิการ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๖๑ ณ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยหลักสูตรการฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเทคนิคและวิธีการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาพัฒนาศักยภาพของผู้พิการและผู้ดูแล/การสร้างอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดการส่งเสริมอาชีพในอนาคตได้



วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๖๑ นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.เชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร และนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติ ในการจัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ณ เวทีการแสดงเล็ก ในบริเวณสนามเสือป่า โดยการจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ลานพระราชวังดุสิต โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมที่สื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีมาในอดีตตั้งแต่สมัย ร.๕ อาทิ ร้านไปรษณีย์กรุงเทพฯ แบงก์ สยามกัมมาจล นิทรรศการการงานฝีมือชั้นสูง จากฝ่ายในสำนักพระราชวัง สาธิตการร้อยมาลัย แกะสลักผลไม้ ทำขนมจีบตัวนก ขนมค้างคาวเผือก และขนมทองม้วนสด ซึ่งเป็นขนมไทยโบราณ และสตูดิโอถ่ายภาพโบราณ ให้ผู้เข้าชมงานได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ทั้งนี้ ภายในงานจะแบ่งเป็น ๓ โซน คือ

๑. โซนพระลานพระราชวังดุสิต จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๙

๒. โซนสนามเสือป่า ได้แก่ ร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญ เช่น ร้านศิลปาชีพ ๙๐๔, ร้านมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ฯลฯ รวมทั้งมีการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านและฉายหนังกลางแปลง ซึ่งเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายสินค้าจะนำขึ้นทูลเกล้าฯถวาย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากตามพระราชอัธยาศัย

๓. โซนร้านอาหารและร้านค้าตามแนวคิด "ได้ร่มพระบรมโพธิสมภาร สืบสานชุมชนวิถีไทย" นอกจากนี้ ยังได้จัดรถบัสเปิดประทุน ๒ ชั้น รับ - ส่งประชาชน จากบริเวณท่าเตียน สวนนาคกรภิรมย์ ท่าพระอาทิตย์ ผ่านฟ้า ราชดำเนิน จนถึงบริเวณงานฯ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.



วันที่ ๗ มีนาคม ๖๑ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิด มหกรรมประชารัฐจังหวัดเชียงราย " กาดประชารัฐเจียงฮาย ถนนสายวัฒนธรรม ตลาดต้องชม" ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมนี้ได้มีการพบปะหารือข้อราชการ "สภากาแฟ" ของหัวหน้าส่วนราชการ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพเจียงฮายอีกด้วย

มหกรรมประชารัฐจังหวัดเชียงราย จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗-๙ มีนาคม ๖๑ ณ บริเวณลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๒๑.๐๐ น. โดยมีกิจกรรมดังนี้ การจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้า SME ของ ดีเมืองเชียงราย การจำหน่ายสินค้าของเก่าเก็บ ของสะสม ของโบราณ การจำหน่าย พืช ผัก ผลไม้ ทางการเกษตรปลอดสารพิษ ที่ทั้งสด สะอาด ในราคาย่อมเยา การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ชมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น และถนนสายวัฒนธรรมเชียงราย การแสดงศิลปะ วัฒนธรรมล้านนา และการแสดงดนตรีโฟล์คซอง ในทุกค่ำคืน



วันที่ ๔ เมษายน ๖๑ นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัชัย มุ่งไรสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนตามนโยบายชาติและสอดคล้องกับ แผนแม่บทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกับแผนยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างความพร้อมของประชาชนของการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ การเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและสร้างความเท่าเทียมทางสังคม โดยการให้ความรู้และเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย ภายใต้ภาคีเครือข่ายการศึกษา สังคม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงให้ทั่วถึง ทั่วไทย ทั่วโลก ให้เกิดการมีใช้ ใช้เป็น แก้ปัญหาได้ และสร้างนวัตกรรมใหม่ที่มีคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หน่วยงานทั้งสอง มีแนวทางให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนการดำเนินงาน ดังนี้

- (๑) พัฒนารูปแบบระบบการบริหารจัดการ การให้ความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
- (๒) พัฒนาความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย ภายใต้ภาคีเครือข่ายการศึกษา สังคม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย
- (๓) สร้างภาคีเครือข่ายบูรณาการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
- (๔) เพื่อสร้างระบบการดูแล กำกับ ติดตาม ประเมินผลภาคีเครือข่ายบูรณาการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล



วันที่ ๕ เมษายน ๖๑ นายสมบูรณ์ สิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย โดยมี นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย อำเภอเมืองเชียงราย ซึ่งจัดงานระหว่างวันที่ ๕-๖ เมษายน ๖๑ มีกิจกรรมทางวัฒนธรรม การแสดงนิทรรศการต่างๆ กาดหมั่ว ครั้วล้านนา มหกรรมการประกวดกลอง ๘ จังหวัดภาคเหนือ



วันที่ ๑๘ เมษายน ๖๑ นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.เชียงราย นำคณะผู้บริหาร อบจ.เชียงราย ร่วมพิธีสงฆ์อนุสาวรีย์พญามังรายมหาราช และพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๖๑ ณ อนุสาวรีย์พญามังรายมหาราช



วันที่ ๗ พฤษภาคม ๖๑ นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์โดยยึดหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์คั้นนาทองคำ ตำบลหางว อำเภอกองแก้ว จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ในพื้นที่อำเภอกองแก้ว ยึดหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้



วันที่ ๗ มิถุนายน ๖๑ นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ กลุ่มผู้ผลิตผ้า ทอผ้า กลุ่มพัฒนาสตรีและกลุ่มอาชีพ จังหวัดเชียงราย จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท เชียงราย ในการนี้นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ



ฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทักษะการประกอบอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส ในเขตจังหวัดเชียงราย

และพัฒนาความรู้และทักษะการประกอบอาชีพ
ละเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส

16-17 สิงหาคม 2561

จันจว้า อำเภอแม่จัน จ

ริหารส่วนจังหวัดเชียง



วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดงานการแข่งขันเรือยาวประเพณี และอัญเชิญถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ท่าน้ำช่วงเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย

